

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การประชุม The 2nd ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมาย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม The 2nd ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older Persons ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการประชุม

๒. การประชุม เรื่อง “ติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย อันเกี่ยวเนื่องจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ร่วมกับ คณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย (Thai Extra-Territorial Obligations Working Groups : Thai ETOs Watch) ได้จัดการประชุม เรื่อง “ติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย อันเกี่ยวเนื่องจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยภาคเข้าเป็นการเสนอรายงาน เรื่อง “รายงานการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ : ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมและการละเมิดสิทธิมนุษยชน” โดยคณะทำงานติดตามการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย ดำเนินรายการโดย นางสุนี ไชยรส อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๑ ส่วนภาคบ่ายเป็นการรับฟังข้อเท็จจริง กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการเหมืองถ่านหินบานของละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓. การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน ในประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับรางวัล Best Speaker จำนวน ๑ คน

๔. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามที่ กสม. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ใน กสม. จำนวน ๑๔ คณะ และจะหมดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. มาตรา ๒๙ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการจะดำเนินการได้ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ดังนั้น ในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ ยังไม่มีผลใช้บังคับ สำนักงาน กสม. จึงได้เสนอต่อที่ประชุม กสม. เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้คณะกรรมการที่กำลังจะหมดวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ คณะ ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. จะมีผลใช้บังคับหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

๒. มอบหมายให้สำนักงาน กสม. ศึกษาแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. มาตรา ๒๙ ว่าควรมีหลักเกณฑ์อย่างไร และนำเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มีผลใช้บังคับแล้วต่อไป